



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ กลุ่มการคลัง และพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววารภรณ์ เรืองธัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอผลงานเรื่อง “การบริหารงานด้านการเงินการคลังและพัสดุผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้แก่ นางสาวพิชามณูชัช สมานรักษ์ ร้อยละ ๑๐ และนางสาวสุพิศตรา แนมสัย ร้อยละ ๑๐ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การจัดทำคู่มือแนวทางการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ” สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๕ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้แก่ นายมานิต ภูครองนาค ร้อยละ ๑๐ และนายสิทธิศักดิ์ จิตรสุภาพ ร้อยละ ๕ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

๓. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒ กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการที่ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)” สักส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านการออมที่เหมาะสมกับกลุ่มทุกช่วงวัย ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

๔. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสุกฤษี อนุราช ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาให้เป็นมาตรฐานสากล” สักส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้แก่ นางลิปิการ์ การิง ร้อยละ ๑๐ และนางปัทมา เตชะ ร้อยละ ๑๐ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

๕. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๙ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายธนภฤต วรินทร์เวช ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปฏิบัติราชการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ : ระบบแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบออนไลน์” สักส่วนของ ผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน ได้แก่ นางสาวดาวรุ่ง กะโห้แก้ว ร้อยละ ๑๐ นางสาวจรรุพร ไวกุณิพร ร้อยละ ๕ และนางปาริชาติ เพ็ชรคง ร้อยละ ๕ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามชื่อผลงานข้างต้น จำนวนอย่างละ ๔ เล่ม ส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดจะทักท้วงคุณสมบัติและผลงาน ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ